



THCS CHU VĂN AN- THANH TRÌ- HÀ NỘI

CHƯƠNG TRÌNH VĂN NGHỆ MỪNG ĐẢNG - MỪNG XUÂN ẤT TỶ NĂM 2025



Chào mừng Kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2025) và mừng xuân Ất Tỵ 2025. Sáng ngày 3/2/2025, trường THCS Chu Văn An long trọng tổ chức buổi lễ kỷ niệm 95 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đầy ấn tượng và sôi động. Sự kiện này không chỉ là dịp để ôn lại lịch sử vẻ vang của Đảng mà còn là cơ hội để thầy trò nhà trường thể hiện tình yêu và lòng biết ơn đối với Đảng và Bác Hồ.





Chương trình văn nghệ rực rỡ sắc màu

Buổi lễ bắt đầu với chương trình văn nghệ rực rỡ sắc màu. Những tiết mục ca múa nhạc do các em học sinh biểu diễn đã mang đến không khí vui tươi, phấn khởi. Những bài hát ca ngợi Đảng, Bác Hồ và quê hương đất nước vang lên, làm rung động lòng người và tạo nên một bầu không khí trang trọng, đầy cảm xúc.



Lễ chào cờ trang nghiêm và xúc động

Tiếp theo là lễ chào cờ trang nghiêm. Toàn thể học sinh và giáo viên cùng nhau hát Quốc ca, thể hiện lòng tự hào và biết ơn sâu sắc đối với Đảng và Bác Hồ. Hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió, cùng tiếng hát vang dội, đã tạo nên một khoảnh khắc xúc động khó quên.



Bài phát biểu đầy tâm huyết của cô giáo Nguyễn Thị Hồng Thịnh

Cô giáo Nguyễn Thị Hồng Thịnh- Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường đã có bài phát biểu đầy tâm huyết, ôn lại chặng đường 95 năm vẻ vang của Đảng cộng sản Việt Nam. Cô nhấn mạnh vai trò của Đảng trong sự nghiệp giáo dục và kêu gọi toàn thể học sinh, giáo viên tiếp tục phấn đấu, học tập và rèn luyện theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ. Bài phát biểu của cô đã truyền cảm hứng mạnh mẽ đến tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tham dự chương trình.



Trò chơi tìm hiểu về ngày thành lập Đảng: Vui học, vui chơi

Sau phần phát biểu, các em học sinh đã hào hứng tham gia trò chơi tìm hiểu về ngày thành lập Đảng. Trò chơi không chỉ giúp các em ôn lại kiến thức lịch sử mà còn tạo không khí vui tươi, hào hứng. Những câu hỏi thú vị và phần thưởng hấp dẫn đã khiến các em tham gia nhiệt tình và đầy phấn khích.





Hoạt động mua vé số may mắn do Liên đội phát động tạo quỹ nhân ái: Lan tỏa yêu thương

Cuối cùng, hoạt động mua vé số may mắn do Liên đội phát động đã diễn ra nhằm tạo quỹ nhân ái giúp đỡ các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Hoạt động này nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ phía học sinh và giáo viên, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, yêu thương trong nhà trường. Những nụ cười rạng rỡ và những tấm lòng nhân ái đã làm cho buổi lễ thêm phần ý nghĩa.

Buổi lễ kỷ niệm 95 năm thành lập Đảng tại trường THCS Chu Văn An đã kết thúc thành công tốt đẹp, để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng mỗi người tham dự. Đây chắc chắn sẽ là một kỷ niệm đáng nhớ, khơi dậy niềm tự hào và tình yêu đối với Đảng trong lòng mỗi học sinh và cán bộ, giáo viên, nhân viên trường THCS Chu Văn An.